

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
Số: 25 /CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2024

CHỈ THỊ

Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về không giao xe cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các bộ, ngành trung ương, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các cấp, các ngành đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và toàn thể Nhân dân về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là đối với lứa tuổi học sinh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được; hiện nay, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nói chung và tình hình học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông nói riêng vẫn còn có những diễn biến phức tạp, đáng lo ngại. Ngoài các nguyên nhân do hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của học sinh còn hạn chế thì còn có nguyên nhân một phần do các bậc phụ huynh chưa nhận thức đúng về mức độ nghiêm trọng của việc giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là quy định của pháp luật về việc giao phương tiện và điều kiện của người lái xe tham gia giao thông; góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới và Kế hoạch hành động số 282/KH-UBATGTQG ngày 29/9/2024 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thực hiện quy định của pháp luật về "Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông". Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của các cơ sở giáo dục để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về việc không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện, có biện pháp duy trì và giảm thiểu tình trạng vi phạm một cách bền vững, hiệu quả; tổ chức nghiên cứu đưa tỷ lệ học sinh không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện tham gia giao thông đường bộ là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua hằng năm của các trường.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025; phối hợp các đơn vị có liên quan nghiên cứu, lựa chọn và tổ chức thực hiện mô hình thí điểm kết hợp Gia đình - Nhà trường - Xã hội về nói "không" với việc giao xe cho con em mình tham gia giao thông khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật; trên cơ sở đó tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá và nhân rộng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh:

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ, hậu quả và trách nhiệm pháp lý của các đối tượng liên quan tại các buổi lễ chào cờ, sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp, các giờ học an toàn giao thông chính khóa, hoạt động ngoại khóa và các buổi họp phụ huynh học sinh.

+ Tổ chức cho học sinh, phụ huynh học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông nói chung, quy định về điều kiện của người lái xe khi tham gia giao thông và quy định về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ.

+ Yêu cầu học sinh đủ điều kiện để điều khiển phương tiện tham gia giao thông đến trường phải đăng ký phương tiện, chủng loại với nhà trường để phối hợp với các lực lượng chức năng giám sát, kiểm tra, quản lý.

+ Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố yêu cầu các hộ dân xung quanh khu vực trường học cam kết không nhận trông, giữ xe mô tô trên 50cm³ của học sinh.

+ Khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông báo về việc học sinh điều khiển xe gắn máy (kể cả xe máy điện) vi phạm quy định của pháp luật phải yêu cầu cha mẹ học sinh đến làm việc thông báo rõ vi phạm và có hình thức, biện pháp phối hợp quản lý, giáo dục con em cam kết không tái phạm.

+ Phát huy hiệu quả mô hình "Công trường an toàn giao thông", đội thanh niên tình nguyện, "đội cờ đỏ" tại khu vực công trường trong các giờ cao điểm, tạo thói quen chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại công trường cho học sinh và phụ huynh học sinh.

+ 100% các trường học tổ chức lắp đặt hệ thống camera tại công trường và khu vực công trường để phát hiện các trường hợp học sinh vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là hành vi điều khiển xe khi chưa đủ điều kiện theo quy định; đồng thời phối hợp các lực lượng công an trong việc kiểm tra, xác minh các trường hợp học sinh vi phạm ngay trong trường học để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và quy định của nhà trường.

+ Khẩn trương ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế phối hợp giữa các ngành, cơ quan, đơn vị trường học trong việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, công tác quản lý phương tiện và việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ.

2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng thuộc Công an tỉnh, lực lượng công an các huyện, thành phố thực hiện cao điểm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh theo kế hoạch của Bộ Công an; thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, xử lý theo quy định về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ thuộc địa bàn quản lý.

- Tăng cường đổi mới nội dung, biện pháp, hình thức tuyên truyền các quy định của pháp luật về độ tuổi được phép điều khiển xe gắn máy (kể cả xe máy điện). Vận động quần chúng Nhân dân tích cực cung cấp các thông tin vi phạm về trật tự, an toàn giao thông theo Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 31/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh (trong đó tập trung vào các hành vi điều khiển xe khi chưa đủ điều kiện, giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông).

- Kết hợp đồng thời công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện lồng ghép việc ký cam kết về việc chấp hành nghiêm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không điều khiển xe khi chưa đủ điều kiện và giao xe cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ đối với chủ phương tiện trong quá trình đăng ký phương tiện xe gắn máy, xe máy điện.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh, đặc biệt là hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ theo đúng quy định pháp luật, giải quyết triệt để tình trạng học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

- Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong phát hiện, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông của học sinh (qua hệ thống camera giám sát, khu vực cổng trường học, thông tin, hình ảnh vi phạm được cung cấp...). Phối hợp với các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp kiểm soát chặt chẽ nơi trông, giữ phương tiện của học sinh.

- Tập trung điều tra, giải quyết các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh; quá trình điều tra phải tập trung làm rõ trách nhiệm đối với hành vi giao xe hoặc để xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông để xử lý nghiêm theo các quy định pháp luật tạo sức răn đe, nhằm hạn chế vi phạm và tai nạn giao thông xảy ra liên quan đến học sinh.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để trao đổi thông tin học sinh vi phạm an toàn giao thông một cách thường xuyên, liên tục để có hình thức xử lý và biện pháp giáo dục phù hợp.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố, các Đài Truyền thanh cơ sở, các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ; trong đó tập trung tuyên truyền kiến thức và kỹ năng xử lý với các tình huống thường xảy ra nguy cơ tai nạn và giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông với học sinh (đặc biệt là các hành vi đi không đúng phần đường, làn đường, các quy tắc giao thông đường bộ khi chuyển hướng, quy định tốc độ, khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, quy tắc tránh vượt, đi từ đường phụ ra đường chính,...).

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên không gian mạng, kịp thời có biện pháp xử lý các thông tin tác động tiêu cực đến học sinh, nhất là nội dung thiếu chuẩn mực, cổ xúy cho vi phạm, cố tình điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, đi xe lạng lách, đánh võng; phối hợp với lực lượng công an xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình

- Tăng cường thời lượng, chuyên trang, chuyên mục phổ biến quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, vận động, hướng dẫn Nhân dân xây dựng và thực hiện văn hoá giao thông an toàn; đặc biệt là việc thực hiện quy định về giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ;

phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các buổi tọa đàm, phóng sự trên phát thanh, truyền hình về các hoạt động đối với nội dung này.

- Triển khai tuyên truyền, đăng tải thường xuyên thông điệp, tin tức, tin bài về chủ đề "Không giao xe cho người không đủ điều kiện để điều khiển phương tiện tham gia giao thông" trên hệ thống phát thanh, truyền hình và trên các nền tảng xã hội.

5. Đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng và Tòa án Nhân dân các cấp phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 204/CTPH-TANDTC-UBATGTQG ngày 05/7/2023 giữa Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Tòa án Nhân dân tối cao; trong đó tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng để đưa ra xét xử các vụ án liên quan đến hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông góp phần răn đe, giáo dục, cảnh báo nguy hiểm, ngăn chặn và phòng ngừa vi phạm.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng quy định của pháp luật trong việc thực hiện quy định về việc giao xe cho người chưa đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ. Yêu cầu các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành nghiêm theo quy định của pháp luật.

7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, ký cam kết đối với 100% các cơ sở trông giữ xe tự phát xung quanh khu vực trường học thuộc địa bàn quản lý không nhận trông giữ xe cho học sinh chưa đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ (đặc biệt là xe mô tô trên 50 cm³); xem xét xử lý nghiêm đối với các cơ sở cố tình vi phạm theo quy định pháp luật.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với chủ đề "Không giao xe cho người không đủ điều kiện để điều khiển phương tiện tham gia giao thông" với các hình thức phù hợp, thiết thực hiệu quả; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền trực tiếp trong cộng đồng thông qua hệ thống phát thanh, truyền thanh cấp xã, các cuộc họp tổ dân phố, các buổi nói chuyện tại nhà văn hóa, tổ chức các đội tuyên truyền lưu động; đồng thời xây dựng kế hoạch phối hợp, huy động các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, nhất là các lực lượng ngành công an, giáo dục và đào tạo, phụ nữ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh, mặt trận tổ quốc... lựa chọn những đồng chí có kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền để mở lớp tập huấn quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, đúng quy định.

- Yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn quản lý gương mẫu chấp hành quy định việc không giao xe cho con em mình khi chưa đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ; trong đó chú trọng yêu cầu từng hộ gia đình, phụ huynh trực tiếp dạy kỹ năng điều khiển phương tiện cho con em trước khi giao xe, tập trung vào các kỹ năng xử lý với các tình huống thường xảy ra nguy cơ tai nạn và các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông với học sinh.

8. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ (6 tháng và hằng năm) tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phê bình, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với chủ đề "Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông" để hỗ trợ cho công tác kiểm tra, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về việc giao xe cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông của các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh.

9. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh, trong đó trọng tâm là: Chương trình hành động số 04/CTHĐ-UBND ngày 23/10/2023 về việc thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ, Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 16/5/2023 thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 15/01/2024 về việc thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 31/5/2024 và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/7/2024.

2. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông để phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là lứa tuổi học sinh ...nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và địa phương.

3. Quán triệt 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan đoàn thể của tỉnh gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành quy định của pháp luật về việc không giao xe cho con em mình khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng

các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm theo quy định pháp luật, quy định của cơ quan, đơn vị.

4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố định kỳ 6 tháng (trước ngày 30/6) và hằng năm (trước ngày 31/12) tổ chức báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này gửi về Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Ủy ban An toàn giao thông quốc gia;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Ban An toàn giao thông tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Báo TB, Đài PTTH Thái Bình;
- Công TTĐT của tỉnh;
- Lưu: VT, CTXDGT(Đ.T.A)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Hưng

THÁI BÌNH